



Dân quân phường Bồ Xuyên (thành phố Thái Bình) tham gia tố tụng quản an ninh trật tự.

## Xứng đáng là lực lượng nòng cốt ở cơ sở

Với quy mô tổ chức phù hợp đặc điểm của địa phương, đơn vị, dân quân, tự vệ (DQTV) đã trở thành lực lượng nòng cốt, tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần giữ vững ổn định tình hình, xây dựng cơ sở vững mạnh.

### Chú trọng chất lượng

Lực lượng DQTV của Thái Bình hiện được biên chế đạt tỷ lệ 1,36% dân số. Những năm qua, cơ quan quân sự các cấp đã phát huy tốt vai trò tham mưu xây dựng lực lượng DQTV rộng rãi, làm cơ sở xây dựng lực lượng DQTV nòng cốt, ưu tiên xây dựng dân quân cơ động, tự vệ binh chủng chiến đấu, tự vệ chuyên ngành. Cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị đã quan tâm chỉ đạo xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh về mọi mặt, trước hết là chất lượng chính trị. Đến nay, đảng viên trong DQTV của Thái Bình đạt 22,9%. Hàng năm, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo ban CHQS các huyện, thành phố phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức huấn luyện theo phương châm "cơ bản, thiết thực, chất lượng", bảo đảm đúng, đủ nội dung, thời gian theo kế hoạch. Trung tá Bùi Văn Huân, Trưởng ban Dân quân, Bộ CHQS tỉnh cho biết: Trong huấn luyện, các địa phương, đơn vị luôn chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng và bảo đảm sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị kỹ thuật, sức cơ động cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; kết hợp huấn luyện với công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng nông thôn mới. Năm 2017, 100% đầu mỗi tổ chức huấn luyện, quân

số tham gia đạt 94,38%, kết quả kiểm tra 100% nội dung, khoa mục đạt yêu cầu, trong đó gần 80% đạt khá, giỏi.

Công tác đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quân sự cơ sở được xác định là nhiệm vụ quan trọng. Đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã mở 5 lớp đào tạo trung cấp ngành quân sự cơ sở tại Trường Quân sự tỉnh. Riêng năm 2017 Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức lớp đào tạo trung cấp ngành quân sự cơ sở khóa 5 cho 68 đồng chí. 100% được sắp xếp, bố trí công việc phù hợp sau đào tạo. Cùng với đó, các huyện, thành phố thường xuyên quan tâm chăm lo, bảo đảm tốt chế độ, chính sách đối với lực lượng DQTV theo quy định.

### Phát huy vai trò ở cơ sở

Theo Đại tá Tạ Văn Trang, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh: DQTV là lực lượng vũ trang quân chủng không thoát ly sản xuất, công tác, được tổ chức ở cơ sở. Do vậy, DQTV vừa là "quân" lại vừa là "dân", đóng vai trò quan trọng trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng DQTV luôn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân

thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xung kích trong lao động sản xuất, bảo vệ tài sản, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai...

Năm 2017, các địa phương đã huy động 14.848 lượt cán bộ, chiến sĩ DQTV tham gia tuần tra, canh gác, giữ gìn an ninh trật tự dịp lễ, tết. Ngoài ra, thực hiện Pháp lệnh số 16, Nghị định số 36, lực lượng DQTV đã vận động nhân dân tự nguyện giao nộp 82,1kg pháo, 1,3kg thuốc pháo, 10 kíp nổ, 1 lựu đạn và nhiều vũ khí tự chế...

Điểm nổi bật của lực lượng DQTV trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua là chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu ngày càng được nâng cao. Điều đó được thể hiện rõ trong chất lượng của từng cán bộ, chiến sĩ DQTV. Trong tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, lực lượng DQTV luôn thống nhất chủ động thực hiện tốt nội dung diễn tập các phương án ở cấp xã, cụm xã trên địa bàn. Năm 2017 có 2/8 huyện, thành phố tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, 70/286 xã, phường, thị trấn diễn tập chiến đấu phòng thủ. Thông qua diễn tập đã nâng cao nhận thức, công tác hiệp đồng của lực lượng DQTV và các lực

lượng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thực hiện Nghị định số 133/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc phối hợp của DQTV với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với Công an tỉnh ban hành quy chế phối hợp hoạt động giữa các lực lượng. Đến nay, 8/8 huyện, thành phố với 100% xã, phường, thị trấn đã xây dựng và ký kết quy chế phối hợp hoạt động của các lực lượng. Hai đơn vị đã tham mưu cho các địa phương xây dựng, củng cố 2.081 mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ ở 100% xã, phường, thị trấn với gần 100.000 người tham gia. Trong đó, lực lượng DQTV và công an xã, phường, thị trấn làm nòng cốt.

Trung tá Phạm Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Công tác phối hợp trao đổi thông tin được các lực lượng duy trì thường xuyên, đúng quy định. Năm 2017, lực lượng công an xã, phường, thị trấn và DQTV đã phối hợp trao đổi hơn 1.000 thông tin liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hoạt động của các loại tội phạm, hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch... Qua trao đổi đã giúp lực lượng công an, quân sự tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

TẮT ĐẠT

## Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất trồng trọt

Thời gian qua, hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ (KHCN) trong phát triển nông nghiệp nói chung, trong lĩnh vực trồng trọt nói riêng được đẩy mạnh và có bước phát triển đáng ghi nhận.

Việc ứng dụng KHCN vào sản xuất trồng trọt đã góp phần tăng năng suất, chất lượng, giảm chi phí vật chất, công lao động và bảo vệ được môi trường sinh thái. Thời gian qua, nhiều tiến bộ KHCN được đưa vào ứng dụng rộng rãi như các tiến bộ về giống cây trồng, chế phẩm xử lý rơm rạ sau thu hoạch, công nghệ khí canh, công nghệ sản xuất nhằm giảm phát thải khí nhà kính... Đồng Hưng là một trong những huyện đi đầu trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh sản xuất theo hướng hàng hóa gắn với tiêu thụ sản phẩm, nhân rộng mô hình canh tác đồng mẫu. Ông Nguyễn Trọng Thành, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Phú Lương cho biết: Áp dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh mới vào sản xuất nông nghiệp, từ vụ mùa năm 2014, phương pháp cấy hiệu ứng hàng biến đổi chúng tôi ứng dụng, sau nhiều vụ khảo nghiệm đều cho năng suất rất cao, được lựa chọn làm điểm để các địa phương trong và ngoài tỉnh đến tham quan, học tập. Ngoài những diện tích mà HTX quy hoạch thì bà con còn mở rộng đưa tổng diện tích lúa cấy theo phương pháp này lên tới trên 100ha mỗi vụ. Không chỉ ở Phú Lương, nhiều địa phương trong huyện đã áp dụng theo phương pháp này bởi ngoài việc tiện chăm sóc, hạn chế sâu bệnh, năng suất cao, mô hình còn rất thích hợp cho sản xuất cây màu vụ đông, đặc biệt đối với cây ưa ẩm bởi có thể gối vụ bằng cách đặt bầu vào hàng biên khi lúa chưa được thu hoạch.

Cùng với hàng rộng, hàng hẹp, canh tác lúa theo SRI (canh tác lúa cải tiến: cây mạ non, cây một dảnh, cấy thưa, quản lý nước, làm cỏ sục bùn, bón phân hữu cơ) cũng được nhiều địa phương trong tỉnh áp dụng. Đặc biệt, năm 2017, dự án sản xuất lúa bền vững và giảm phát thải khí nhà kính được triển khai trên địa bàn tỉnh với 11 đơn vị tham gia. Các công nghệ tiên tiến nhằm tăng năng suất, giảm phát thải khí nhà kính được thực hiện qua đó góp phần từng bước chuyển đổi sang sản xuất theo hướng nông nghiệp sạch. Việc sử dụng chế phẩm xử lý rơm rạ, sử dụng các loại phân bón chứa vi sinh vật hữu hiệu, NPK tổng hợp đa yếu tố theo hướng thâm canh tổng hợp, sản xuất an toàn... đã được nông dân nhiều xã áp dụng như: Văn Trường, Tây Ninh (Tiền Hải), Đồng Hải (Quỳnh Phụ), Bình Định (Kiến Xương)... Hướng tới đồng bộ trong cơ giới hóa, những năm gần đây, diện tích sử dụng máy cấy đang tăng dần, năm 2017, diện tích cấy bằng máy sử dụng mạ khay đạt 2.878ha, vụ xuân năm 2018 đạt 1.233ha, mang lại hiệu quả tốt cho sản xuất, đặc biệt khi gặp thời tiết bất thuận.

Trong sản xuất rau màu, Thái Bình đã áp dụng thành công công nghệ nhân giống khoai tây sạch bệnh từ nuôi cấy mô tế bào kết hợp kỹ thuật địa canh; mô hình sản xuất, cung ứng giống khoai tây siêu nguyên chủng cho các địa phương; mô hình ngắt ngọn từ nuôi cấy mô đảm bảo cung ứng

cây con cho các địa phương để nhân giống siêu nguyên chủng tại một số xã: Văn Trường (Tiền Hải), Trọng Quan (Đồng Hưng), Thái Giang (Thái Thụy); mô hình ngắt ngọn trồng cây trực tiếp trên nền giá thể, đảm bảo trên giá thể nhỏ để trồng ngoài sản xuất bước đầu đạt kết quả tốt, mở ra hướng sản xuất cung ứng khối lượng lớn cây con cho các địa phương, hạn chế nhập nội, giảm thiểu chi phí sản xuất.

Công tác khảo nghiệm đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận khi nhiều giống cây trồng mới được khảo nghiệm và sản xuất thử, bước đầu được đánh giá có triển vọng, phù hợp với điều kiện sinh thái của địa phương, được giới thiệu vào sản xuất đem lại hiệu quả tốt như giống lúa DT80, Lộc trời 153, Lộc trời 185, J02, QJ4; giống khoai tây Rosagold, Markies, Benlarosa; giống ngô VNUA 16, Vno 128, DT 668; giống lạc CP1 và một số giống rau màu phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng như su hào, bắp cải chịu nhiệt, củ cải Hàn Quốc, một số giống khoai lang chất lượng cao...

Đẩy mạnh ứng dụng KHCN vào sản xuất là giải pháp then chốt nhằm tạo đột phá trong việc nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp trong khi diện tích đất không thể mở rộng, năng suất một số cây trồng đạt ngưỡng chạm trần. Thời gian tới, tiếp tục xây dựng và hình thành các vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh, các cánh đồng lớn, các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao và công nghệ phù hợp có hiệu quả.

NGÂN HUÂN



Trồng rau trong nhà màng tại xã Vũ Chính (thành phố Thái Bình).

Ông Hoàng Đăng Cát, Chủ tịch Hội CTĐ xã Thái Giang cho biết: Để phong trào thiện nguyện đi sâu vào đời sống nhân dân và đạt hiệu quả, Hội CTĐ xã luôn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động với quan điểm: công tác tuyên truyền phải đi trước mở đường, đi cùng để cổ vũ và đi sau để tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân điển hình; đa dạng hình thức tuyên truyền, vận động như vận động tập trung, vận động cá biệt, nêu gương sáng để tạo sức lan tỏa. Ngoài ra, còn nắm bắt tận dụng ưu điểm của mạng xã hội facebook để vận động, kết nối các địa chỉ đó, các nhà hảo tâm. Hội đã chủ động giới thiệu các địa chỉ nhân đạo với các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm để thu hút sự quan tâm, ủng hộ xây dựng quỹ nhân đạo và cứu trợ nhân đạo. Bên cạnh đó, lãnh đạo Hội thường xuyên tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm tới các hoạt động thiện nguyện. Hàng năm, lãnh đạo Đảng ủy xã đều phát động phong trào đầu xuân làm việc thiện đồng thời còn là những người đăng ký hiến máu đầu tiên. Hoạt động xã hội, từ thiện của các đồng chí lãnh đạo địa phương, các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm và các buổi tổ chức sự kiện nhân

## THÁI GIANG

# Điểm sáng thiện nguyện

Thấm nhuần quan điểm: "Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công", thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) xã Thái Giang (Thái Thụy) tích cực vận động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư trong các hoạt động thiện nguyện, tạo hiệu quả tích cực và sức lan tỏa lớn trong xã hội.

đạo đều được Hội CTĐ xã lưu lại bằng hình ảnh để làm công tác tuyên truyền. Hội còn phối hợp với Khối Dân vận, Ủy ban MTTQ xã, các đoàn thể triển khai thực hiện công tác xã hội, từ thiện. Từ đó đã tạo sức lan tỏa lớn trong cộng đồng, đạt nhiều kết quả tích cực.

Phong trào dân vận khéo giúp những mảnh đời bất hạnh, những người yếu thế, người nghèo do Hội CTĐ xã phát động đã thu hút đông đảo nhân dân, tiêu biểu là phong trào "Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo". Đã có 8 tổ chức bảo trợ gạo cho hộ nghèo trong năm 2017 và năm 2018 gồm 8 số gạo tặng cho 8 hộ nghèo, mỗi tháng 10kg gạo. Đối với những hộ khó khăn, việc được nhận gạo trợ cấp monthly rất ý nghĩa. Bà Đồng Thị Chan, thôn Phát Lộc Tây, năm

nay đã 87 tuổi, sống với một người con bị bệnh thần kinh, thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh rất khó khăn chia sẻ: Được trợ cấp mỗi tháng 10kg gạo với gia đình rất là quý, ít nhiều giảm bớt khó khăn cho gia đình. Mỗi tháng không phải mua gạo, tôi có thêm tiền để mua thêm thức ăn cho hai mẹ con. Với phương châm "vận động tại chỗ, cứu trợ tại chỗ", phong trào cứu trợ nhân đạo của Hội CTĐ xã Thái Giang thời gian qua được thực hiện rất hiệu quả. Mỗi khi có địa chỉ nhân đạo cần cứu trợ khẩn cấp, Hội đều đứng lên tổ chức cứu trợ, huy động người dân cùng chung tay giúp sức. Năm 2015, thôn Phát Lộc Tây có 2 cháu mồ côi hoàn cảnh khó khăn, Hội đã xuống tận thôn kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng, chỉ trong 1 ngày tuyên truyền, vận

động đã có hơn 100 người dân trong thôn, trong xã tới ủng hộ số tiền gần 22 triệu đồng. Năm 2016, thôn Nha có cháu mắc bệnh ung thư máu, Hội đã đứng ra tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ cháu 120 triệu đồng.

Không chỉ khéo trong hoạt động cứu trợ, Hội CTĐ xã Thái Giang còn khéo trong công tác vận động chăm sóc sức khỏe nhân dân. Hội đã chủ động mời Ngân hàng Mát, Bệnh viện Mắt Trung ương về xã mở lớp tập huấn phòng ngừa bệnh mù lòa và vận động hiến tặng giác mạc sau khi qua đời cho hàng trăm lượt người. Sau tập huấn và qua tuyên truyền, vận động của cán bộ, hội viên Hội CTĐ xã, toàn xã có 12 người đăng ký hiến tặng giác mạc trong đó Chủ tịch Hội CTĐ xã và Trạm trưởng Trạm Y tế xã là những người đăng ký

đầu tiên, từ đó tạo sự lan tỏa. Là 1 trong 12 người đăng ký hiến tặng giác mạc, ông Vũ Công Tự, thôn Tiên Phong cho biết: Sau khi được Hội CTĐ xã mời tham gia lớp tập huấn của Ngân hàng Mát, Bệnh viện Mắt Trung ương, tôi thấy việc hiến tặng giác mạc sau khi qua đời là một việc làm mang tính nhân văn cao nên đã tình nguyện đăng ký tham gia. Tôi mong rằng việc làm của mình sẽ góp phần thúc đẩy phong trào, thay đổi lối

suy nghĩ truyền thống để có thể mang lại ánh sáng cho nhiều người khác, làm được việc có ích ngay cả sau khi đã qua đời.

Cũng nhờ khéo trong tuyên truyền, vận động mà nhiều năm trở lại đây Thái Giang trở thành điểm sáng phong trào hiến máu tình nguyện. Nếu như từ năm 2013 trở về trước toàn xã chỉ có từ 2 - 3 người đi hiến máu tình nguyện thì 5 năm gần đây mỗi năm toàn xã có từ 40 - 50 người đi hiến máu tình nguyện.

Đối tượng hiến máu không chỉ dừng lại là thanh niên mà còn có cán bộ, đảng viên, giáo viên, nông dân... Hàng năm, HTX DVNN xã và Quý Tín dựng nhân dân xã, chùa Phúc Khánh đều hỗ trợ kinh phí để Hội CTĐ xã thuê phương tiện đưa người đi hiến máu tập trung. Đây cũng là động lực thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện của địa phương ngày càng phát triển.

ANH ĐÀO



Cán bộ, giáo viên Trường Mầm non Thái Giang tham gia hiến máu tình nguyện.